

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

**สรุปข่าวในและต่างประเทศ**

**สหรัฐฯ**

**WTO ชี้สหรัฐเก็บภาษีสินค้าจีนเป็นการละเมิดการค้าระหว่างประเทศ** องค์การการค้าโลก (WTO) มีคำตัดสินในวันนี้ว่า การที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ามากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2561 ถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ก่อนหน้านั้น สหรัฐเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากสินค้านำเข้าจากจีน โดยอ้างว่าจีนได้ดำเนินการทางการค้าที่กระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงการขโมยทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายโอนเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการไต่สวนของ WTO มีคำวินิจฉัยว่าการดำเนินการของสหรัฐเป็นการละเมิดกฎระเบียบทางการค้าเนื่องจากสหรัฐเรียกเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าจากจีนเท่านั้น และสหรัฐไม่สามารถชี้แจงให้เห็นว่าสินค้านำเข้าที่ถูกเรียกเก็บภาษีดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการดำเนินการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของจีน (อินโฟเควสท์)

**รัฐบาล"ทรัมป์"ไว้อย หลัง WTO ค้านสหรัฐริบภาษีสินค้าจีน** รัฐบาลสหรัฐแสดงความไม่พอใจ หลังจากที่องค์การการค้าโลก (WTO) มีคำตัดสินในวันนี้ว่า การที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ามากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2561 ถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ออกแถลงการณ์ระบุว่า "คำตัดสินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า WTO ไม่ได้ช่วยเยียวยาการค้าที่ไม่ถูกต้องของจีน โดยสหรัฐควรได้รับโอกาสในการปกป้องตัวเองจากการดำเนินการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะไม่ปล่อยให้จีนอาศัย WTO เพื่อมาเอาเปรียบแรงงาน ภาคธุรกิจ เกษตรกร และชาวไร่ของสหรัฐ" (อินโฟเควสท์)

**เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนส.ค.** ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวันนี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนส.ค. หลังจากพุ่งขึ้น 3.5% ในเดือนก.ค. การปรับตัวขึ้นของการผลิตภาคอุตสาหกรรมได้หนุนจากการผลิตของภาคโรงงาน ซึ่งช่วยชดเชยการชะลอตัวของภาคสาธารณูปโภค และภาคเหมืองแร่ ทั้งนี้ ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นการวัดการปรับตัวของภาคโรงงาน, เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค การผลิตของภาคโรงงานเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนส.ค. ขณะที่ภาคสาธารณูปโภคลดลง 0.4% และภาคเหมืองแร่ลดลง 2.5% (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐเผยดัชนีราคานำเข้าเพิ่มเกินคาดในเดือนส.ค.** กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวขึ้นมากกว่าคาดในเดือนส.ค. โดยปรับตัวขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากพุ่งขึ้น 1.2% ในเดือนก.ค. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าดัชนีราคา

นำเข้าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% ในเดือนส.ค. อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบรายปี ดัชนีราคานำเข้าลดลง 1.4% ในเดือนส.ค. หลังจากดิ่งลง 2.8% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 2.27 จุด นักลงทุนจับตาดผลประชุมเฟด** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 27,995.60 จุด เพิ่มขึ้น 2.27 จุด หรือ +0.01% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,401.20 จุด เพิ่มขึ้น 17.66 จุด หรือ +0.52% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,190.32 จุด เพิ่มขึ้น 133.67 จุด หรือ +1.21% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อย ก่อนตลาดหุ้นผลประชุมเฟด** ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) ท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างผันผวน ก่อนที่นักลงทุนจะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ชยับลง 0.01% อยู่ที่ 93.0501 เมื่อคืนนี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 105.45 เยน จากระดับ 105.70 เยน แต่แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9079 ฟรังก์ จากระดับ 0.9078 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3180 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3178 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1853 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1863 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งขึ้น แต่ที่ระดับ 1.2897 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2853 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.7308 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7291 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก \$1.02 รับข่าวพายุจ่อถล่มอ่าวเม็กซิโก** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) หลังมีรายงานว่าพายุเฮอริเคน "แซลลี" กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเม็กซิโก ส่งผลให้มีการระงับการผลิตน้ำมันดิบในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 1 ใน 4 ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนค.ศ. เพิ่มขึ้น 1.02 ดอลลาร์ หรือ 2.7% ปิดที่ 38.28 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 92 เซนต์ หรือ 2.3% ปิดที่ 40.53 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก 2.5 ดอลลาร์ นักลงทุนจับตามลประชุมเฟด** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่สองเมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตามลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะส่งสัญญาณเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.5 ดอลลาร์ หรือ 0.13% ปิดที่ 1,966.2 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

## ยุโรป

**รัฐสภาอังกฤษไฟเขียวร่างกฎหมาย Internal Market Bill** เมิเนอียู ส่งยกเลิก สมาชิกสภานิติบัญญัติของอังกฤษลงมติรับร่างกฎหมาย Internal Market Bill แล้วด้วยคะแนนเสียง 340 ต่อ 263 เสียงเมื่อวานนี้ ซึ่งจะเปิดทางให้มีการอภิปรายรายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นเวลา 4 วันในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ร่างกฎหมายใหม่ดังกล่าวจะมาแทนที่ข้อตกลงบางส่วนของสนธิสัญญาการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่อังกฤษทำไว้กับสหภาพยุโรป (EU) ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความไม่พอใจให้กับ EU และถือว่าการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและทำให้มีโอกาสอันน้อยลงที่อังกฤษและ EU จะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันก่อนครบกำหนดเส้นตาย Brexit ในเดือนธ.ค.ปีหน้า (อินโฟเควสท์)

**ZEW เผยดัชนีความเชื่อมั่นเยอรมนีติดตัวในเดือนก.ย. สวนทางคาดการณ์** ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีพุ่งขึ้นสู่ระดับ 77.4 ในเดือนก.ย. จากระดับ 71.5 ในเดือนส.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าดัชนีจะลดลงสู่ระดับ 69.8 การติดตัวของดัชนีความเชื่อมั่นได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่นักลงทุนผ่อนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันติดตัวสู่ระดับ -66.2 จากระดับ -81.3 ในเดือนส.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -72.0 (อินโฟเควสท์)

**อังกฤษเผยอัตราว่างงานแตะ 4.1% เพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ล็อกดาวน์** สำนักงานสถิติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า อัตราว่างงานในอังกฤษปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันโควิด-19 เมื่อเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.1% ในช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. จากระดับ 3.9% เมื่อเดือนเม.ย.-มิ.ย. ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้มีงานทำในช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. ลดลงเพียง 12,000 คน

จากช่วงสามเดือนก่อนหน้า ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า จะลดลงถึง 125,000 คน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจจีนแกร่ง** ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่จีนเปิดเผยข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มสินค้าหรูหราของยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.66% ปิดที่ 370.96 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,067.93 จุด เพิ่มขึ้น 16.05 จุด หรือ +0.32%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,217.67 จุด เพิ่มขึ้น 24.01 จุด หรือ +0.18% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดบวก 79.29 จุด หุ้นเหมืองแร่พุ่งรับข้อมูลเศรษฐกิจจีนแกร่ง** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (15 ก.ย.) และระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เนื่องจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่พุ่งขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการที่จีนเปิดเผยข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สดใส และหุ้นกลุ่มประกันปรับตัวขึ้นจากการอำนวยความสะดวกที่ต่ำกว่าคาดที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,105.54 จุด เพิ่มขึ้น 79.29 จุด หรือ +1.32% (อินโฟเควสท์)

## ญี่ปุ่น

**สื่อคาดว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่น** จะให้นายทาโร อาโซะ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังต่อไป และนายโทชิมิตสึ โมเตกิ ยังคงเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ หลังปรับคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ นายสีจิ้นผิงได้รับเลือกให้เป็นประธานพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) เมื่อวานนี้ ต่อจากนายชินโซ อาเบะ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ โดยนายสีจิ้นผิงจะเข้าพิธีแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันพุธนี้ นอกจากนี้ ยังคาดว่านายสีจิ้นผิงจะแต่งตั้งนายคังตีสึโนบุ คาอิโตะ รัฐมนตรีสาธารณสุขของญี่ปุ่น ให้ขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแทนตนเอง โดยนายสีจิ้นผิงอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวในสมัยรัฐบาลนายอาเบะรวมเวลาทั้งสิ้น 7 ปี 8 เดือน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 104.41 จุด จากแรงขายทำกำไรหลังดัชนีพุ่งแรง** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังดัชนีนิเกอิพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อวานนี้ หลังพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) เลือกนายโยชิฮิเดะ สึกะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นประธานพรรคคนใหม่เมื่อวานนี้ต่อจากนายชินโซ อาเบะ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ โดยนายสีจิ้นผิงจะเข้าพิธีแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันพุธนี้

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดที่ระดับ 23,454.89 จุด ลดลง 104.41 จุดหรือ -0.44% (อินโฟเควสท์)

**จีน**

**จีนโพร้มให้ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนต้านโควิดต้นพ.ย.นี้** ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของจีนเปิดเผยว่า วัคซีนต้านโรคโควิด-19 ที่พัฒนาในประเทศจีนนั้น อาจพร้อมให้สาธารณชนทั่วไปได้ใช้อย่างเร็วที่สุดในช่วงต้นเดือนพ.ย.นี้ ทั้งนี้ จีนมีวัคซีนต้านโรคโควิด-19 จำนวน 4 ตัวที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทดลองทางคลินิก โดยวัคซีนอย่างน้อย 3 ตัวดังกล่าวได้ถูกใช้ในโครงการฉุกเฉินที่เริ่มขึ้นในเดือนก.ค.ที่ผ่านมาเพื่อฉีดให้กับผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็น (อินโฟเควสท์)

**จีนเผยยอดค้าปลีกเดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 0.5% ตีกว่าคาดการณ์** สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ยอดค้าปลีก ซึ่งเป็นดัชนีวัดการเติบโตของการอุปโภคบริโภค ปรับตัวขึ้น 0.5% และที่ระดับ 3.36 ล้านล้านหยวน (4.9208 แสนล้านดอลลาร์) โดยเป็นการขยายตัวครั้งแรกในปีนี้ และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทรงตัว ส่วนในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการค้าปลีกโดยรวมของจีนอยู่ที่ 23.8 ล้านล้านหยวน ลดลง 8.6% เมื่อเทียบรายปี อย่างไรก็ตาม มูลค่าค้าปลีกดังกล่าวหดตัวน้อยลง 1.3% เมื่อเทียบกับมูลค่าในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (อินโฟเควสท์)

**จีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.ขยายตัว 5.6% สูงกว่าคาดการณ์** สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นดัชนีวัดภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญปรับตัวขึ้น 5.6% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการขยายตัวที่รวดเร็วหลังจากที่ปรับตัวขึ้น 4.8% ในเดือนก.ค. และแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.จะเพิ่มขึ้น 5.1% รายงานของ NBS ระบุว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากการที่โรงงานต่างๆ เริ่มกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้ง หลังจากจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แล้ว เมื่อเทียบเป็นรายเดือน การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.ของจีนปรับตัวขึ้น 1.02% ซึ่งฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ขยับขึ้นเพียง 0.98% ในเดือนก.ค. สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลของ NBS ว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนขยายตัว 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากปรับตัวลง 0.4% ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. (อินโฟเควสท์)

**จีนเผยการลงทุนสินทรัพย์ถาวรช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.หดตัว 0.3% สวนทางคาดการณ์** สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ช่วงเดือนม.ค.-ส.ค. หดตัวลง 0.3% และที่ระดับ 37.88 ล้านล้านหยวน (5.55 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 0.4% อย่างไรก็ตาม การหดตัวของ FAI

ในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.นั้น ยังน้อยกว่าในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.ที่หดตัวลง 1.6% ยอด FAI โดยภาครัฐของจีนติดตัวขึ้น 3.2% ในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค. ขณะที่การลงทุน FAI ในภาคเอกชนปรับตัวลง 2.8% ซึ่งน้อยกว่าในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.ที่ร่วงลง 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ยอด FAI เดือนส.ค.ปรับตัวขึ้น 4.18% (อินโฟเควสท์)

**จีนเผยการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.เพิ่มขึ้น 4.6%** สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า การลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค. เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และที่ 8.85 ล้านล้านหยวน (1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยขยายตัวได้ดีกว่าในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.ที่ปรับตัวขึ้น 3.4% การลงทุนด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค. อยู่ที่ 6.55 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบรายปี โดยขยายตัวรวดเร็วขึ้นจากช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.ที่ปรับตัวขึ้น 4.1% สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสำรวจโดย NBS อยู่ที่ระดับ 100.33 จุดในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 0.24% จากเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

**จีนคาดการณ์เดินทาง-รายได้ท่องเที่ยวในประเทศปีนี้ทรุดหนักจากพิษโควิด** สถาบันการท่องเที่ยวของจีน (CTA) เปิดเผยรายงานคาดการณ์ว่า ชาวจีนจะเดินทางภายในประเทศมากกว่า 3.4 พันล้านเที่ยวในปี 2563 ลดลง 43% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะเดียวกันคาดว่า จีนจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศราว 2.76 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 12.7 ล้านล้านบาท) ในปี 2563 ซึ่งลดลง 52% จากปีก่อน อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม รายงานของ CTA ระบุว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากชาวจีนกว่า 80% กล่าวว่า พวกเขาเต็มใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) ของปี 2563 ซึ่งคิดเป็น 90% ของตัวเลขในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 นอกจากนี้ โรงแรมและจุดชมวิวต่างๆ ของจีน กลับมาเดินหนำธุรกิจแล้วกว่า 90% ขณะที่บริษัทตัวแทนนำเที่ยวกลับมาดำเนินธุรกิจราว 60% ซึ่งในจำนวนนี้มี 95% ที่เปิดเผยว่า พวกเขามีความมั่นใจต่อการพัฒนาในอนาคต รายงานระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จีนมีการเดินทางภายในประเทศราว 1.17 พันล้านครั้ง มีรายได้จากการท่องเที่ยว 6.4 แสนล้านหยวน (ราว 2.94 ล้านล้านบาท) ลดลง 62% และ 77% ตามลำดับ เมื่อเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์)

**รัฐบาลฮ่องกงเตรียมออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบที่ 3** นางแคร์รี ลัม ผู้บริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเปิดเผยว่า รัฐบาลฮ่องกงมีแผนที่จะอนุมัติมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 รอบที่ 3 ในช่วงปลายปีนี้ หลังเศรษฐกิจฮ่องกงเข้าสู่ภาวะถดถอยเนื่องจากเผชิญผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยต่อยด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่นี้ จะทำให้รัฐบาลฮ่องกงใช้เงินไปกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรงรวมเป็นเงินเกือบ 2.9 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (3.7 หมื่นล้านดอลลาร์) โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึงการลดหย่อนภาษี ช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งสนับสนุนโรงพยาบาลและนโยบายรับมือโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติมาตรการเยียวยาไปแล้ว 2 ครั้ง ทั้งนี้ ถ้อยแถลงนางหลิมมีขึ้นหลังฮ่องกงเสร็จสิ้นโครงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งใหญ่ โดยให้การตรวจหาเชื้อกับประชาชนเกือบ 1.8 ล้านคนในระหว่างวันที่ 1-14 ก.ย. ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 16.87 จุด รับความหวังวัคซีนโควิด, ข้อมูลศก.สดใ** ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งรวมทั้งความหวังที่ว่า จีนอาจพร้อมให้ประชาชนสามารถให้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ได้ภายในเดือนพ.ย.ปีนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,295.68 จุด เพิ่มขึ้น 16.87 จุด หรือ +0.51% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 92.48 จุด ขานรับข่าววัคซีนโควิด-ข้อมูลศก.จีน** ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความหวังเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด-19 และข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการผลิตรายการอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกเดือนส.ค. ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนี้ที่ 24,732.76 จุด เพิ่มขึ้น 92.48 จุด หรือ +0.38% (อินโฟเควสท์)

**เอเชีย และอื่นๆ**

**ADB คาดเศรษฐกิจเอเชียปีนี้ติดลบ 0.7% หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี** ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เปิดเผยรายงานในวันระบุว่า เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะหดตัวลงในปีนี้ ซึ่งจะเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 60 ปี แต่จะฟื้นตัวอีกครั้งในปีหน้า โดยจะเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ADB เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชีย (ADO) ประจำปี 2563 คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภูมิภาคเอเชียในปีนี้จะติดลบ 0.7% ซึ่งจะเป็นการหดตัวลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1960 หรือราวปี 2503 รายงานระบุว่า GDP จะขยายตัวขึ้น 6.8% ในปี 2564 แต่ผลผลิตในปีหน้าจะยังคงต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ก่อนเกิดโรคโควิด-19 ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียจะเป็นรูปตัว L มากกว่ารูปตัว V โดยเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวเพียงบางส่วน และยังไม่มีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ รายงานระบุว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียราว 75% จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ติดลบในปีนี้ (อินโฟเควสท์)

**IEA หั่นคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันปีนี้จากพิษโควิด-19** สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในปี

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้กระทบอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ทั้งนี้ IEA คาดการณ์อุปสงค์น้ำมันที่ระดับ 91.7 ล้านบาร์เรล/วันในปีนี้ โดยลดลง 8.4 ล้านบาร์เรล/วันเมื่อเทียบกับอุปสงค์ในปีที่แล้ว ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์ในเดือนส.ค.ระบุว่าจะลดลง 8.1 ล้านบาร์เรล/วัน อย่างไรก็ตาม IEA คาดว่าอุปสงค์น้ำมันในปีหน้าจะเพิ่มขึ้น 5.5 ล้านบาร์เรล/วัน สู่อัตราเฉลี่ย 97.1 ล้านบาร์เรล/วัน (อินโฟเควสท์)

**อินเดียติดเชื้อโควิดจอแตะ 5,000,000 ราย ตายกว่า 80,000 ราย** กระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิดเผยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 4,930,236 ราย ขณะที่มีผู้เสียชีวิตรวม 80,776 ราย นอกจากนี้ สื่อรายงานว่า ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าสมาชิกรัฐสภาของอินเดียเกือบ 20 รายมีค่าเป็นบวก ทั้งนี้ รัฐสภาของอินเดียแบ่งออกเป็น โลกสภา ซึ่งเป็นสภาผู้แทนราษฎร และราชยสภา ซึ่งเป็นวุฒิสภา สื่อระบุว่า ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโลกสภาพพบว่าสมาชิก 17 รายมีค่าเป็นบวก โดย 12 รายสังกัดพรรคบีเจพี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ขณะที่ 5 รายสังกัดพรรคการเมืองอื่น ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา มีรายงานว่า รัฐมนตรี 7 ราย และสมาชิกรัฐสภาของอินเดีย 25 รายได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (อินโฟเควสท์)

**ADB คาดโควิด-19 ทำ GDP อินเดียหดตัว 9% ในปี 2563** ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอินเดียในปี 2563 จะหดตัวลง 9.0% อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอินเดีย สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ADB เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชีย (ADO) ประจำปี 2563 ซึ่งมีการเผยแพร่ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ADB คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2564 โดยคาดว่า GDP อินเดียจะขยายตัว 8.0% เมื่อประชาชนกลับมาเดินทางและทำธุรกิจได้มากขึ้น (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งเกือบ 300 จุดตามตลาดหุ้นทั่วโลก** ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึ้นเกือบ 300 จุดในวันนี้ ตามตลาดหุ้นทั่วโลก ขานรับความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 39,044.35 บวก 287.72 จุด หรือ 0.74% (อินโฟเควสท์)

**ไทย**

**กรม.อนุมัติหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ แบบลอสเตย์เริ่มต.ค.นี้** น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa) หรือ STV ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยจะเปิดให้เข้าประเทศได้ตั้งแต่เดือนต.ค.63 ทั้งนี้ มีเงื่อนไขสำหรับ

นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ คือ 1.ต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมาพักในประเทศไทยแบบระยะยาว (Long Stay) 2.ต้องยอมรับมาตรการด้านสาธารณสุขในประเทศไทยเรื่องการกักตัว 14 วัน 3.มีเอกสารหลักฐานของการเข้ามาพำนักระยะยาวในไทย เช่น เอกสารการชำระเงินของโรงแรม เอกสารการเช่าที่พักคอนโดมิเนียม เป็นต้น (อินโฟเควสท์)

**ศบค.เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 5 ราย เดินทางมาจากตปท.** ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 5 คน เดินทางมาจากญี่ปุ่น 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย กатар 1 ราย บาห์เรน 1 ราย และ ซาอุดีอาระเบีย 1 ราย สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 3,480 คน เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 2,445 คน และผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 542 คน จำนวนผู้ป่วยรักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,315 คน และยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 107 คน ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงเดิมที่ 58 คน (อินโฟเควสท์)

**สธ.เผยผลตรวจผู้สัมผัสนักบอลไทยลีก ไร้เชื้อ 382 คน รอดผลอีก 39 คน** กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานผลการสอบสวนและควบคุมโรค กรณีนักฟุตบอลไทยลีกชาวอุซเบกสถานอายุ 29 ปี ตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 ว่า จากการเก็บตัวอย่างผู้สัมผัส 508 ราย โดยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 100 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 408 คน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 421 คน ให้ผลเป็นลบ 382 คน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 39 คน ในจำนวนนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทุกรายและมีผลเป็นลบทั้งหมด (อินโฟเควสท์)

**ADB หั่นคาดการณ์ GDP ไทยปี 63 หดตัว 8.0% ก่อนกลับมาขยายตัว 4.5% ในปี 64** ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) คาดว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย GDP ในปีนี้จะหดตัวที่ 8.0% ซึ่งหดตัวมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนเมษายนที่หดตัว 4.8% แม้ว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดี ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก่อนจะกลับมาฟื้นตัวในปี 64 โดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 4.5% ปรับเพิ่มจาก 2.5% ที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายน ขณะที่คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปีนี้จะติดลบอยู่ที่ 1.6% จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงัน การหดตัวของราคาพลังงาน และเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ รวมถึงมาตรการรัฐบาลที่ช่วยลดค่าสาธารณูปโภคด้วย ก่อนจะปรับตัวเป็นบวกที่ 0.8% ในปีหน้า (อินโฟเควสท์)

**สำนักงานฯ คาดบชปี 64 ล่าช้าไม่เกิน 1 เดือน ยันงบเงินเดือน-งบลงทุนไม่สะดุด** นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ ระบุว่า โดยปกติแล้วงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะออกมาในช่วงสิ้นเดือนก.ย.ของทุกปี แต่เนื่องจากในปี 63 ซึ่งเป็นช่วงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของปี 64 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับงบประมาณเพื่อมารองรับการดำเนินการในส่วนนี้ จึงส่งผลทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 อาจจะล่าช้าออกไปราว 3-4 สัปดาห์ แต่จะไม่เกินเดือน ต.ค.63 พร้อมระบุว่า ในส่วนของรายจ่ายประจำ เช่น งบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเดือนนั้น สำนักงานประมาณจะอนุมัติให้นำไปใช้ได้ก่อน 25% ของงบประมาณรายจ่ายปี 64 โดยรวม ซึ่งจะมีเพียงพอไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน และทันกับที่งบประมาณรายจ่ายปี 64 จะออกมาภายในเดือนต.ค.นี้แล้ว (อินโฟเควสท์)

**ปลัดคลัง ยืนยันฐานะการคลังยังแข็งแกร่ง แม้จัดเก็บรายได้ปี 63 พลาดเป้า-งบฯ ปี 64 ล่าช้า** นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ยอมรับว่าการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีนี้จะต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ก็ยังมีการจัดเก็บรายได้ในส่วนอื่น ๆ ที่ทำได้สูงกว่าเป้าหมายเข้ามาชดเชย เช่น รายได้จากรัฐวิสาหกิจ ขณะที่เงินคงคลังมีอยู่ไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท เมื่อรวมแล้วก็ปฏิบัติตามเป้าหมาย "เงินคงคลังตอนนี้ไม่มีปัญหา มีไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท คลังยังไม่แตกแน่นอน ตอนนี้องค์กรจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเดือน ก.ย. ก็เลื่อนไปเดือน ต.ค.-พ.ย. ก็เป็นผลดีกับการจัดเก็บรายได้ในปี 2564 แทน" นายประสงค์ กล่าว อย่างไรก็ตามในส่วนเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ 2564 ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนเหมือนที่ยืนยันไว้ แต่เมื่อถึงเวลาเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ก็สามารถปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมได้ แต่ต้องดูตามความจำเป็นและเหมาะสม ขณะที่ งบประมาณรายจ่ายปี 2564 นั้น คาดว่าจะล่าช้าเพียงเดือนเดียวเท่านั้น ไม่มีผลกระทบอะไร โดยเฉพาะกับภาพรวมการลงทุนของรัฐบาล เพราะการลงทุนจะมีกระบวนการประมูลงาน ซึ่งจะใช้เวลา 2-3 เดือนอยู่แล้ว ดังนั้นแม้งบประมาณปี 2564 ล่าช้าก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี้ (อินโฟเควสท์)

**บสย.ลงนามร่วม 18 สถาบันการเงิน ค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan พัลส์ 5.7 หมื่นลพ.** นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Soft Loan พัลส์ (Portfolio Guarantee Scheme ระยะเวลาพิเศษ Soft Loan พัลส์) วงเงินค้ำประกัน 5.7 หมื่นล้านบาท ระหว่างบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ 18 ธนาคารพันธมิตรว่า โครงการดังกล่าวจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำไปสู่การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดูในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

เงินจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท จำนวน 6 หมื่นล้านบาท เพื่อให้ บสย. ใช้ค้ำประกันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อขอกู้เงินจากโครงการ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วงเงิน 5 แสนล้านบาท ที่ปัจจุบันปล่อยกู้ไปได้เพียง 1 แสนล้านบาท ยังมีวงเงินเหลืออีก 4 แสนล้านบาท โดยมองว่าการค้ำประกันอีก 6 หมื่นล้านบาท จะช่วยทำให้เกิดสินเชื่อในระบบอีก 3.6 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดพุ่ง 13.84 จุด รับ Sentiment บวก นอกปท.-รัฐเปิดรับนทท.ประเภทพิเศษ** หุ้น SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,286.18 จุด เพิ่มขึ้น 13.84 จุด (+1.09%) มูลค่าการซื้อขาย 43,868.01 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยแพร่ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวตาม ตลาดต่างประเทศ ทั้งตลาดภูมิภาค-ตลาดยุโรป-ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ สต่างบวกกันทั่วหน้า โดยบายนี้ตลาดบ้านเราได้แรงหนุนจากมติกรม. อนุมัติหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ แบบลองสเตย์ เริ่ม ต.ค. นี้ หนุนหุ้นหลายตัวขยับขึ้นไป นอกจากนี้ราคาน้ำมันฟิวเจอร์สก็ปรับตัวทำให้ไปหนุน PTTEP ให้ปรับขึ้นไปบายนี้ อย่างไรก็ตาม ยังต้อง ติดตามการประชุมเฟด 15-16 ก.ย.. ยอดขายรถยนต์ของไทย พุ่งนี้ ตลาดฯคงจะผันผวนแบบไร้ทิศทาง โดยนักลงทุนยังระวังการลงทุนหลัง จะมีการชุมนุมการเมือง 19 ก.ย.นี้ พร้อมให้แนวรับ 1,270 แนวต้าน 1,295 จุด (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 94,373 ล้านบาท** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 94,373 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 40,304 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 3,716 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 2,134 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.85% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ประมาณ 1-2 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 2,134 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,134 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.19 แข็งค่าต่อเนื่องจากแรงขายดอลลาร์ให้กรอบพุ่งนี้ 31.15-31.30** นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 31.19 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 31.29 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 31.19-31.30 บาท/ดอลลาร์ หลังดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าที่ประชุมเฟดจะส่งสัญญาณตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำออกไปนานกว่าปกติ "บาทปิดตลาดแข็งค่าสุดของวัน เนื่องจากมีแรงเทขายดอลลาร์ ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลัก" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพุงนี้ไว้ระหว่าง 31.15-31.30 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

**ปัจจัยที่ต้องติดตาม**

- ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. ญี่ปุ่น
- อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. อังกฤษ
- ดุลการค้าเดือนก.ค. อียู
- ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. สหรัฐ
- สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค. สหรัฐ
- ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ย.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย สหรัฐ

**ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด**

Friday 11					As of 16-Sep-20						
	Release	Actual	Cons.	Prior	15-Sep-20	Chg	%Chg.				
<b>TH</b> Foreign Reserves	4-Sep	\$252.9b	--	\$253.5b	1,286.18	+13.84	+1.09%				
<b>US</b> CPI MoM	Aug	0.40%	0.30%	0.60%	827.38	+8.95	+1.09%				
CPI Ex Food and Energy MoM	Aug	0.40%	0.20%	0.60%	1,845.89	+20.89	+1.14%				
CPI YoY	Aug	1.30%	1.20%	1.00%	311.68	+4.81	+1.57%				
CPI Ex Food and Energy YoY	Aug	1.70%	1.60%	1.60%	355.81						
					136.08						
					307.38						
					-799.26						
					43,868.02						
Monday 14					Major Indices						
	Release	Actual	Cons.	Prior	15-Sep-20	Chg	%Chg.				
<b>JN</b> Industrial Production MoM	Jul F	8.70%	--	8.00%	27,995.60	+2.27	+0.01%				
Industrial Production YoY	Jul F	-15.50%	--	-16.10%	3,401.20	+17.66	+0.52%				
Capacity Utilization MoM	Jul	9.60%	--	6.20%	11,190.32	+133.67	+1.21%				
<b>EC</b> Industrial Production SA MoM	Jul	4.10%	4.20%	9.10%	3,335.00	+16.00	+0.48%				
Industrial Production WDA YoY	Jul	-7.70%	-8.10%	-12.30%	6,105.54	+79.29	+1.32%				
					13,217.67	+24.01	+0.18%				
					23,454.89	-104.41	-0.44%				
					3,295.68	+16.87	+0.51%				
					24,732.76	+92.48	+0.38%				
					2,443.58	+15.67	+0.65%				
					39,044.35	+287.72	+0.74%				
					5,100.87	-60.96	-1.18%				
					6,018.21	+21.07	+0.35%				
					896.26	+1.69	+0.19%				
Tuesday 15					Crude Commodities						
	Release	Actual	Cons.	Prior	15-Sep-20	Chg	%Chg.				
<b>CH</b> Industrial Production YoY	Aug	5.60%	5.10%	4.80%	38.39	+1.16	+3.12%				
Industrial Production YTD YoY	Aug	0.40%	0.20%	-0.40%	40.69	+0.54	+1.34%				
Retail Sales YoY	Aug	0.50%	0.00%	-1.10%	40.67	+1.01	+2.55%				
Retail Sales YTD YoY	Aug	-8.60%	-8.80%	-9.90%	38.28	+1.02	+2.74%				
<b>EC</b> ZEW Survey Expectations	Sep	73.9	--	64	1,956.30	+3.20	+0.16%				
<b>US</b> Empire Manufacturing	Sep	17	6.9	3.7	1,289.00	+7.00	+0.55%				
Industrial Production MoM	Aug	0.40%	1.00%	3.00%							
Capacity Utilization	Aug	71.40%	71.40%	70.60%							
Wednesday 16					Exchange Rate						
	Release	Actual	Cons.	Prior	15-Sep-20	14-Sep-20	%Chg.				
<b>JN</b> Trade Balance	Aug	¥248.3b	¥15.0b	¥11.6b	31.18	31.30	-0.37%				
Trade Balance Adjusted	Aug	¥350.6b	¥23.3b	¥34.8b	1,1849	1,1865	-0.13%				
Exports YoY	Aug	-14.80%	-16.10%	-19.20%	105.46	105.70	-0.22%				
Imports YoY	Aug	-20.80%	-17.80%	-22.30%	1,2888	1,2845	+0.33%				
<b>EC</b> Trade Balance SA	Jul	--	18.7b	17.1b	6,7807	6,8095	-0.42%				
Trade Balance NSA	Jul	--	--	21.2b	1,179.92	1,181.73	-0.15%				
<b>US</b> Retail Sales Advance MoM	Aug	--	1.00%	1.20%	93.096	93.051	+0.05%				
Retail Sales Ex Auto MoM	Aug	--	0.90%	1.90%							
Thursday 17					Thai Bond Market						
	Release	Actual	Cons.	Prior	15-Sep-20	14-Sep-20	%Chg.				
<b>EC</b> CPI MoM	Aug F	--	-0.40%	-0.40%	325.98	324.60	+0.43%				
CPI YoY	Aug F	--	-0.20%	-0.20%	94,373.36	43,263.38	+118.14%				
CPI Core YoY	Aug F	--	0.40%	0.40%							
<b>US</b> FOMC Rate Decision (Upper Bound)	1-Sep	--	0.25%	0.25%							
FOMC Rate Decision (Lower Bound)	1-Sep	--	0.00%	0.00%							
Building Permits	Aug	--	1520k	1495k							
Building Permits MoM	Aug	--	2.50%	18.80%							
Housing Starts	Aug	--	1475k	1496k							
Housing Starts MoM	Aug	--	-1.40%	22.60%							
Philadelphia Fed Business Outlook	Sep	--	15	17.2							
Initial Jobless Claims	1-Sep	--	850k	884k							
Continuing Claims	1-Sep	--	13000k	13385k							
<b>JN</b> BOJ Policy Balance Rate	1-Sep	--	--	-0.10%							
BOJ 10-Yr Yield Target	1-Sep	--	--	0.00%							
Friday 18					US Bond Market						
	Release	Actual	Cons.	Prior	Bond Yield			Bond Yield			
<b>JN</b> Natl CPI YoY	Aug	--	0.20%	0.30%	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y	
Natl CPI Ex Fresh Food YoY	Aug	--	-0.40%	0.00%	15-Sep-20	0.11	0.14	0.16	0.27	0.68	1.43
Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY	Aug	--	-0.10%	0.40%	Change (bps)	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+1.00
<b>TH</b> Foreign Reserves	1-Sep	--	--	\$252.9b							
<b>EC</b> ECB Current Account SA	Jul	--	--	20.7b							
<b>US</b> Current Account Balance	2Q	--	-\$160.0b	-\$104.2b							
Leading Index	Aug	--	1.30%	1.40%							
U. of Mich. Sentiment	Sep P	--	75	74.1							
U. of Mich. Current Conditions	Sep P	--	--	82.9							
U. of Mich. Expectations	Sep P	--	--	68.5							
U. of Mich. 1 Yr Inflation	Sep P	--	--	3.10%							
U. of Mich. 5-10 Yr Inflation	Sep P	--	--	2.70%							